



ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖ ๕๖

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๗๓๕
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รับทราบผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓) ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. หน่วยรับงบประมาณควรเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดไว้ และควรให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนการจัดสรรงบประมาณ จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของการทำงานให้เหมาะสมกับห้วงเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ หากดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ให้เร่งรัดคู่สัญญาพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๒. ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวและรายการผูกพันใหม่ให้แล้วเสร็จ โดยมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแล เร่งรัดติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้มีเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจ และช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป ทั้งนี้ หากไม่เร่งดำเนินการคาดว่าจะไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และอาจส่งผลให้เงินงบประมาณถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

/ ๓. ให้หัวหน้า...

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแล เร่งรัด ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) เป็นรายไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อสำนักงานงบประมาณ ตามกรอบระยะเวลาอย่างเคร่งครัด เพื่อสำนักงานงบประมาณจะรวบรวมและจัดทำรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี พร้อมนี้จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาล เมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๔๑ ต่อ ๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_msn@dla.go.th

ผู้ประสานงาน: นางอรุรา สมณา ๐๖ ๔๙๑๗ ๐๕๒๖

Handwritten initials in blue ink.

เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 เลขที่รับ ๕๖ ๓๕
 วันเดือนปี ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖
 เวลา ๑๕.๐๕
 เลขที่รับ ๑๐๘๖
 วันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๖



ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๗/๓๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๘๐๕๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รับทราบผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓) ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. หน่วยรับงบประมาณควรเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดไว้ และควรให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนการจัดสรรงบประมาณ จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับห้วงเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ หากดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ให้เร่งรัดคู่สัญญาพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๒. ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวและรายการผูกพันใหม่ให้แล้วเสร็จ โดยมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแล เร่งรัดติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้มีเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจ และช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป ทั้งนี้ หากไม่เร่งดำเนินการคาดว่าจะไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และอาจส่งผลให้เงินงบประมาณถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

/ ๓. ให้หัวหน้า ...

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแล เร่งรัด ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) เป็นรายไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อสำนักงบประมาณ ตามกรอบระยะเวลาอย่างเคร่งครัด เพื่อสำนักงบประมาณจะรวบรวมและจัดทำรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับ งบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ของสำนักงบประมาณเพื่อให้การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๕๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวณภัทร ชมเชย โทร. ๐๘ ๐๑๒๓ ๑๕๑๖
นายณัฐฐนนท์ ตีบเต็ม โทร. ๐๘ ๒๖๙๔ ๔๔๕๑



บันทึกข้อความ

หนังสือราชการ

เลขที่ 48697

วันที่ 31 ส.ค. 2566

เวลา

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง (สนผ.) โทร. ๐๒๒๒๓๕๒๔๗-๕๐๔๒๑

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๕๐๕๒ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (BB EvMis) ไตรมาสที่ ๓ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๑๒๙๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓) ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. หน่วยรับงบประมาณควรเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดไว้ และควรให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนการจัดสรรงบประมาณ จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ หากการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ให้เร่งรัดคู่สัญญาพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๒. ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวและรายการผูกพันใหม่ให้แล้วเสร็จ โดยมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้มีเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจ และช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป ทั้งนี้ หากไม่เร่งดำเนินการคาดว่าจะไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และอาจส่งผลให้เงินงบประมาณถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

/๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการ...

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแล เร่งรัด ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) เป็นรายไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อสำนักงบประมาณตามกรอบระยะเวลาอย่างเคร่งครัด เพื่อสำนักงบประมาณจะรวบรวมและจัดทำรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี พร้อมนี้จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์” หรือทาง QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้



จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



รายงานผลการปฏิบัติงานฯ
ประจำปี ๖๖ (ไตรมาส ๓)

- แจ้ง ผ.บ.ท. ตำแหน่งสาร
 กง.ยน. 
 กง.ตป.
 กง.งป. 

เลขที่ 1391 (3180)
วันที่ 31 ส.ค. 2566
15.16

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
เลขรับ..... 2140
วันที่ 31 ส.ค. 2566
เวลา.....